
รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งที่ 2/๒๕63 ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 

วันศุกร์ที่ 14 เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2563 
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 

------------------------------- 
ผู้มาประชุม  

1. นายประเสริฐ  ค าลือ   รองประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   2. นายสัจจา  นวลลม   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑ 
   3. นายอดุลย์  อภิพรรัตน์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ 

4 นายชาญชัย  จิราวัฒนาการ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๒ 
5. นายวันชัย  ปรีชาสถาพรกุล  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓  

   6. นายไพโรจน์  เมธีกิตติคุณ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๓ 
   7. นายฐากร  เดชพัฒนกิจ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๔ 
   8. นายสุรชัย  สุขนภาสวัสดิ ์  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕ 
   9. นางสาวศุภรัตน ์ จะพือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๕  
   10.นายฉลอง  แสงยะ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๘ 
   11. นายอาผ่า  อาจอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๙  
   12. นายรัชพล  วิเศษเพ่ิมพร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๐ 

13. นายสุเทพ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 
14. นายมานะ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๑ 

   15. นายอาผ่า  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๒ 
16. นายธนภูม ิ  โลชา   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 

   17. นายชัยมงคล อภิสิริพัฒนา  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๔ 
   18. นายอดิศร  อินทร์บุญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   19. นายด ี  แสงสว่าง  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๕ 
   20. นางสาวอนุธิดา วรุณพรฐิตามร  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๖ 
   21. นางมาริสา  ไอ่แสน   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๖ 

22. นางสาวฐิติรัตน ์ บุญชัย   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๗ 
23. นางสาวจามจุร ี ศรีใส   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 
24. นายสมคิด  เจริญดี   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๘ 

   25. นายอนุชิต  ลิจาง   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑๙ 
   26. นายเผ่าพันธ์ธิน ธรรมบัณฑิต  เลขานุการสภาฯ อบต.แม่ฟ้าหลวง 

   ผู้ไม่มาประชุม 
1. นายพงษ์ศักดิ์  อภิสวัสดิ์สุนทร  ประธานสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง 

   2. นายธงชัย  วิบูลจิตเจริญ  สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๗ 
   3. นายอาจา  มาเยอ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที ่๑๒
   4. นายอาตือ  อยู่ลือ   สมาชิกสภา อบต. หมู่ที่ ๑9 

ผู้เข้าร่วม... 
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ผู้เข้าร่วมประชุม 
   1. นายวีรชิต  วรัญชิตกูล  นายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   2. นายวิทยา  วิเศษเจริญธรรม  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   3. นายนพพล  พิมลสกุลรักษา  รองนายก อบต.แม่ฟ้าหลวง 
   4. นายสุภาพ  ตาสามดี   เลขานุการ นายกอบต.แม่ฟ้าหลวง 
   5. นางสาวปารมี  สายพัฒน์  รองปลัด อบต. 
   6. นางสาวปาณิสรา ขัดค ากอง  หัวหน้าส านักปลัด 
   7. นางสาวกมลวรรณ วังมณี   ผู้อ านวยการกองคลัง 
   8. นายอุทัย  ทะวะดี   ผู้อ านวยการกองช่าง 
   9. นายอรรถวุฒิ  แผ่นทอง  ผู้อ านวยการกองการศึกษาฯ 
   10. นายธิติพงษ์  กุสาปัน   นักจัดการงานทั่วไปช านาญการ 

11. นางสาวจิฬัฎฐ ์ จาค าคง   นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 
ช านาญการ 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 
ตามเวลาที่ประธานสภาฯ นัดประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่  3 ครั้งที่  2/2563 
ประจ าปี พ.ศ.๒๕63 เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจสอบ
ผู้ลงชื่อแล้วครบองค์ประชุม จึงเรียนเชิญสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้า
หลวง เข้าห้องประชุมและเชิญรองประธานสภาฯ เป็นประธานที่ประชุม ฯ เนื่องจาก
ประธานสภาฯ ติดภารกิจ กล่าวเปิดการประชุมและด าเนินการประชุม ตามระเบียบ
วาระการประชุม ดังนี้ 

ประธานที่ประชุมฯ  1.1 ปริมาณน้ าฝน 

 ด้วยในช่วงนี้มีมรสุมปกคลุมพ้ืนที่ ท าให้ฝนตกอย่างต่อเนื่อง แต่ในภาพรวมถือว่ายังมี
ปริมาณน้ าฝนน้อยซึ่งดูจากบริเวณที่ฤดูฝนทุกปีจะมีน้ าหลาก แต่ในปีนี้ยังไม่มีน้ าหลาก             
ในบริเวณดังกล่าว หากบริเวณดังกล่าวน้ าหลากจากการที่สังเกตุแต่ละปีที่ผ่านมา
ปริมาณน้ าในอ่างเก็บน้ าห้วยช้าง และอ่างเก็บน้ าห้วยแม่ไร่จะมีปริมาณน้ ามากจนล้น
ออกมาหลากในบริเวณต่างๆ 

 1.2 เผ้าระวังต้นไม้ล้ม เส้นทาง ศูนย์หัตถกรรม-ปางพระราชทาน  

 จากการที่ไปปลูกป่าในวันที่  12 สิงหาคม 2563 เส้นทาง ศูนย์หัตถกรรม-ปาง
พระราชทาน สังเกตุ เห็นต้นไม้ใหญ่เอียงมาตามแนวถนน เกรงว่าจะล้มขวางถนน                  
ขอให้ ส.อบต.ม.15 ช่วยเข้าไปตรวจสอบเพื่อไม่ให้เกิดอันตรายกับผู้สัญจรไป มา 

 1.3 การเฝ้าระวังโรคไข้เลือดออก 

 ช่วงนี้เป็นช่วงฤดูฝน ซึ่งเป็นประจ าทุกปีจะพบผู้ป่วยไข้เลือดออกในพ้ืนที่ ขอให้ทุกท่าน
ช่วยกันสอดส่องดูแลและเฝ้าระวังคนในพ้ืนที่และตรวจสอบวัสดุของเหลือใช้ที่มีน้ าขัง  

/และส.อบต.ท่านใด... 
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และส.อบต.ท่านใด เป็น อสม. หากมีข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโรคไข้เลือดออกก็ขอให้
ประชาสัมพันธ์ ณ ที่ประชุมสภาฯ ได้ครับ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 

ระเบียบวาระท่ี ๒  เรื่องรับรองรายงานการประชุม 

ประธานที่ประชุมฯ ขอให้ที่ประชุมตรวจและรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ     
สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕63 ขอเชิญเลขานุการสภาฯ            
อ่านรายงานการประชุมสภาฯ  ให้สมาชิกสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ตรวจอีกครั้งหนึ่ง 

เลขานุการสภาฯ  ไดอ่้านรายงานการประชุมสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง และไม่มีผู้ใดขอแก้ไข 

ประธานที่ประชุมฯ ถ้าไม่มีผู้ใดขอแก้ไข จึงขอมติที่ประชุมฯ ว่าจะรับรองรายงานการประชุมสภา อบต.       
แม่ฟ้าหลวง สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕63                   
โปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติรับรองรายงานการประชุมสภา  อบต.แม่ ฟ้ าหลวง สมัยสามัญ  สมัยที่  3                        
ครั้งที่ 1/๒๕63 เมื่อวันที่ 10 สิงหาคม ๒๕63 จ านวน 23 คน งดออกเสียง ๑ เสียง 
(ประธานที่ประชุมฯ) ไม่อยู่ในที่ประชุมฯ จ านวน 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๓    กระทู้ถาม 
-  ไม่มี    

ระเบียบวาระท่ี ๔   เรื่องท่ีคณะกรรมการที่สภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาแล้วเสร็จ 
ประธานที่ประชุมฯ 4.1 ผลการประชุมคณะกรรมการแปรญัตติร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ขอเชิญประธานคณะกรรมการแปรญัตติฯ ชี้แจงครับ 

อดิศร อินทร์บุญ ส.อบต.ม.15 
ประธานคณะกรรมการแปรญัตติ 
 ตามที่ผู้บริหารฯ ได้ยื่นญัตติเสนอร่างข้อบัญญัติฯ เพ่ือน ามาบริหารงานกิจการและ

งบประมาณ  ตามอ านาจหน้าที่ขององค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง และสภาฯ                
ให้ความเห็นชอบในวาระที่ 1 รับหลักการ ในคราวประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที่ 3                   
ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  ก าหนดให้ผู้บริหารและ
สมาชิกสภาฯ ท่ านใด จะเสนอค าแปรญัตติ  ก็ ให้ แจ้ งเป็นหนั งสือต่อประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ไม่น้อยกว่ายี่สิบสี่ชั่วโมง  นับแต่ที่ประชุมสภาฯ มีมติรับ
หลักการ ซึ่งสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ก าหนดให้ยื่นแปรญัตติข้อบัญญัติงบประมาณ
รายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564  เริ่มตั้งแต่วันที่  10  สิงหาคม 2563              
เวลา 13.00 – 16.30 น วันที่ 11 สิงหาคม 2563  เวลา 08.30 – 16.30 น. วันที่ 12 
สิงหาคม 2563 เวลา 08.30 – 16.30 น. และวันที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 08.30-
14.00 น. (รวมเวลา 25 ชั่วโมง)   ซึ่งไม่มีผู้ใดเสนอขอแปรญัตติร่างข้อบัญญัติฯ ดังกล่าว 
คณะกรรมการแปรญัตติฯ  ได้พิจารณาร่างข้อบัญญัติฯแล้ว 

/และไม่มีข้อความ… 
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และไม่มีข้อความใดต้องแก้ไขหรือเพ่ิมเติมแต่อย่างใด เห็นควรคงร่างเดิม และส่งร่าง
ข้อบัญญัติฯ ฉบับเดิมให้สภา อบต.แม่ฟ้าหลวง เพ่ือพิจารณา  ในวาระที่ 2 และวาระที่ 
3 ต่อไป (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย) 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
ประธานที่ประชุมฯ 4.2 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปี งบประมาณ  พ .ศ .256 4 (วาระที่  2  แปรญั ตติ )  ตามที่ ประธาน
คณะกรรมการแปรญัตติฯ แจ้งว่าไม่มีผู้ใดเสนอแปรญัตติ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหาร
ส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในวาระนี้จึงไม่มี
ผู้ใดขอแปรญัตติ 

ที่ประชุมฯ  รับทราบ 
 4.3 พิจารณาร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 (วาระท่ี 3 ขั้นลงมติ) 
ประธานที่ประชุมฯ ตามที่สภา อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้รับหลักการแห่งร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล 

เรื่อง งบประมาณรายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 ในคราวประชุมสภาฯ          
สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 10 เดือน สิงหาคม พ.ศ.2563  และ
ไม่มีผู้ใดขอแปรญัตติ ในวาระนี้ จึงขอให้สมาชิกสภา อบต.แม่ฟ้าหลวง พิจารณาลงมติว่า
จะให้ความเห็นชอบร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณรายจ่าย
ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ.2564 หรือไม ่หากเห็นชอบโปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมติให้ความเห็นชอบ ร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนต าบล เรื่อง งบประมาณ
รายจ่ายประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2564 จ านวน 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธาน
ที่ประชุมฯ) ไม่อยู่ในที่ประชุม จ านวน 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องท่ีเสนอใหม่  

ประธานที่ประชุมฯ 5.1 ขออนุ มัติโอนงบประมาณเพื่อตั้ งจ่ายรายการใหม่  ขอเชิญผู้บริหารชี้แจง
รายละเอียดครับ 

นายก อบต. ขอมอบหมายหัวหน้าส านักปลัดชี้แจงรายละเอียดครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ด้วยงานสาธารณสุข มีความประสงค์ขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ 
เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่นละอองฝอย จ านวน 3 เครื่อง เป็นเงิน 24,000 บาท เพ่ือใช้
ในภารกิจ หน้าที่ของ อบต. เช่น ป้องกันโรคไข้เลือดออก โรคมือเท้าปาก โรคโควิด 
2019 เป็นต้น ซึ่งเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยวิธีการงบประมาณของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. ๒๕๔๑ [แก้ไขเพ่ิมเติมถึง (ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓] ข้อ 
๒๗ การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในหมวดค่าครุภัณฑ์ ที่ดิน และสิ่งก่อสร้าง ที่ท า ให้
ลักษณะ ปริมาณ คณุภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอ านาจ 
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 อนุมัติของสภาท้องถิ่นเรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ (ชี้แจง
รายละเอียดตามเอกสารที่แจกให้ ส.อบต. ทุกท่าน)  

ประธานที่ประชุมฯ เรื่องการขออนุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าจัดซื้อเครื่องพ่น
ละอองฝอย จ านวน 3 เครื่อง ส.อบต. ท่านใดจะอภิปราย เสนอแนะ หรือสอบถามครับ           
หากไม่มีก็ขอมติที่ประชุมฯ หากเห็นชอบ โปรดยกมือขวาครับ 

ที่ประชุมฯ มีมตอินุมัติโอนงบประมาณเพ่ือตั้งจ่ายรายการใหม่ เพ่ือเป็นค่าออกแบบ ค่าจัดซื้อเครื่อง
พ่นละอองฝอย จ านวน 3 เครื่อง จ านวน 23 เสียง งดออกเสียง 1 เสียง (ประธานที่
ประชุมฯ) ไม่อยู่ในที่ประชุม จ านวน 1 คน 

ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ  
ประธานที่ประชุมฯ ส.อบต. ผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ มีข้อราชการจะแจ้งต่อที่ประชุมฯ เชิญครับ 

นายก อบต. - จากการที่ได้เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอ าเภอแม่ฟ้าหลวง นายอ าเภอได้ก าชับ
เรื่องการบริหารจัดการขยะ ขอให้ผู้น าชุมชน ก านันผู้ใหญ่บ้าน ส.อบต.  ปฏิบัติตาม
แนวทางที่ อบต. และโครงการพัฒนาดอยตุงก าหนดร่วมกัน ทั้งนี้ได้มีการประชาสัมพันธ์ 
เพ่ือเป็นต้นแบบให้กับชาวบ้านในชุมชน 

 - การแจ้งเหตุสาธารณภัย ที่ผ่านมามีผู้แจ้งเหตุแต่ไม่สามารถระบุพิกัดที่เกิดเหตุที่ชัดเจน 
ท าให้เจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเสียเวลาในการค้นหาจุดเกิดเหตุ ขอฝากประชาสัมพันธ์ภายใน
หมู่บ้านของท่านหากผู้พบเหตุสาธารณภัยไม่สามารถระบุพิกัดหรือสื่อการกับเจ้าหน้าที่
กู้ภัยได้ขอให้แจ้งผ่าน ส.อบต. และให้ส.อบต. ประสานกับเจ้าหน้าที่กู้ภัย เพ่ือความ
รวดเร็วครับ 

ปลัด อบต. ขออนุญาตชี้แจงเพ่ิมเติมครับ 

 - หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อบต. ยังมีการจัดเก็บขยะมูลฝอยแต่ต้องก าจัด
(บริหารจัดการ)เองและต้องมีการคัดแยกขยะออกเป็น 6 ประเภท + 1 ประเภท คือ 
เฟอร์นิเจอร์ หากบ้านไหนประสงค์ให้เก็บเฟอร์นิเจอร์ อบต. ต้องออกข้อบัญญัติเพ่ือ
ก าหนดอัตราในการจัดเก็บค่าก าจัด (ไม่รวมค่าจัดเก็บขยะประจ าเดือน) ทั้งนี้ต้องหา
ข้อมูลท้องถิ่นจากอ่ืนที่ด าเนินการแล้วประสบผลส าเร็จ เพ่ือก าหนดอัตราค่าก าจัดขยะให้
เป็นไปอย่างเหมาะสม และให้ชาวบ้านน าขยะใส่ถุงที่ อบต.ก าหนด ทิง้ตามวันและเวลาที่ 
อบต. ก าหนด และในเบื้องต้นผมได้น าเรียน คพต. ว่า อบต. ไม่จัดเก็บขยะ 6+1 
ประเภท ได้หรือไม่ เพราะจะเป็นการเพ่ิมขั้นตอนให้ชาวบ้านมากเกินไป แต่ คพต. 
ยืนยันให้ด าเนินการตามที่ก าหนด เพราะจะได้ด าเนินการเป็นแนวทางเดียวกัน และหาก
เกิดปัญหาในการบริหารจัดการขยะ คพต. พร้อมที่จะมาร่วมแก้ไขปัญหา ร่วมกับ อบต.  
ก็ขอความร่วมมือทุกท่านประชาสัมพันธ์ตามที่กล่าวข้างต้นให้ชาวบ้านทราบด้วยครับ และใน
ปีงบประมาณ พ.ศ.2564 อบต. จะด าเนินการจัดซื้อเตาเผาขยะให้หมู่บ้าน       น าร่อง
จ านวน 3 หมู่บ้าน กับอีก 1 จุด (ศูนย์สาธิตการเกษตร อบต.แม่ฟ้าหลวง) คือ หมู่ที่ 2 หมู่ที่ 
15 และหมู่ที ่18 ส าหรับหมู่บ้านไหนที่ยังไม่มีความพร้อมก็ให้ด าเนินการคัดแยกขยะ 6+1 
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และให้ อบต. ก าจัดขยะให้ หากหมู่บ้านไหนท าความตกลงน าขยะไปก าจัดกับหมู่บ้านที่
มีเตาเผาขยะก็ตกลงค่าใช้จ่ายในการก าจัดขยะกันระหว่างหมู่บ้าน หมู่บ้านไหนมีความ
พร้อม อบต. ก็จะส่งเสริมให้หมู่บ้านนั้นบริหารจัดการกันเองครับ ในอนาคต คพต. ได้ให้ 
อบต. จัดท าโครงการเพ่ือของบประมาณในการจัดซื้อเครื่ องจักรในการจัดการขยะ 
เนื่องจากมีผู้ประสงค์จะสนับสนุนงบประมาณ แต่ขอให้ระบุรายละเอียดในการขอ
งบประมาณเบื้องต้น ดังนี้ 

-ตั้งเป็นกองทุนการบริหารจัดการขยะ หมู่บ้านละ 50,000 บาท จ านวนเงินสามารถ
เพ่ิมหรือลดตามปริมาณขยะของแต่ละหมู่บ้าน 

- โรงเรือนหรือเตาเผา คพต. ไม่ได้คัดค้านเรื่องการตั้งเตาเผาในพ้ืนที่เพราะการเผาเป็น
วิธีที่เหมาะสมที่สุด ณ เวลานี้ แต่ควรมีการคัดแยกให้เหลือขยะเผาให้น้อยที่สุด เพ่ือลด
มลพิษทางอากาศ  ส าหรับการฝังกลบมีข้อจ ากัดในเรื่องของพ้ืนที่ และในกรณีหมู่บ้าน
สายในรถเก็บขยะของ อบต.มีสภาพ ไม่เหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่ที่จะไปจัดเก็บ คพต. ก็
รับปากว่าจะจัดหารถที่มีความเหมาะสมกับสภาพพ้ืนที่สายในให้ รวมไปถึงคพต .มี
แผนการจัดโครงการแข่งขันการจัดการประกวดหมู่บ้านการบริหารจัดการขยะดีเด่น 
ตามที่กล่าวมาข้างต้น ขอให้ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านรับรู้รับทราบว่ามีการ
ด าเนินการอย่างจริงจัง โดยเฉพาะหมู่บ้านที่ อบต. จัดเก็บขยะต้องคัดแยกขยะ 6 
ประเภท  ส าหรับเรื่องถุงขยะ ขอให้ทุกท่านหาข้อมูลจ านวนครัวเรือนที่แท้จริง เพ่ือ
น ามาค านวณในการจัดซื้อถุงขยะ รวมถึงให้จัดเตรียมค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวกับการด าเนินการ 
(ค่าถุงขยะ) 

ประธานที่ประชุมฯ การที่จะท าให้ปริมาณขยะลดลง เราควรจะปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการด ารงชีวิต
ประจ าวันหรือวัฒนธรรมต่างๆ  เช่น การจัดงานบุญ หรืองานศพ จากการที่กระผมได้ไป
ร่วมงานประเพณีต่างๆ ปัจจุบันเจ้าภาพใช้น้ าดื่มที่บรรจุขวดพลาสติกซึ่งท าให้เกิดขยะ
เป็นจ านวนมากถึงแม้ขวดพลาสติกจะน าไปรีไซเคิลได้แต่ก็เสียเวลาและงบประมาณ         
ในการแปรรูป แทนที่จะใช้กระติกใส่น้ าหรือภาชนะใส่น้ าที่คงทนเหมือนในอดีต แต่มีอีก
ประเด็น ขอยกตัวอย่าง งานศพบ้านของญาติผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 1  ใช้กระติกใส่น้ าและ
เอาแก้ววางไว้บนโต๊ะ แต่มีคนบริจาคน้ าที่บรรจุขวดพลาสติก และไม่สามารถปฎิเสธได้ 
รวมถึงดอกไม้ที่ประชาชนน ามากราบไหว้พระที่วัด เมื่อก าจัดโดยการเผาก็จะเกิดมลพิษ
สร้างความเดือดร้อนให้บ้านเรือนใกล้เคียง เราควรหาวิธีแก้ไขในเรื่องนี้ด้วยครับ ในส่วน
ของการคัดแยกขยะ 6 ประเภท อบต. ต้องก าหนดวันและเวลาในการจัดเก็บที่ชัดเจน
และไม่ควรเว้นระยะเวลาหลายวัน เพราะชาวบ้านไม่มีพ้ืนที่ในการจัดเก็บขยะเหล่านี้
นานๆ หากเว้นระยะในการจัดเก็บนานเกินไปชาวบ้านก็จะก าจัดขยะโดยการโยนทิ้ง     
ในป่า หรือที่ไม่สมควร และสิ่งที่สมควรอย่างยิ่งผู้น าต้องปฏิบัติให้เป็นตัวอย่างและเมื่อ
ประสบปัญหาสามารถแก้ไขปัญหาได้อย่างตรงจุด ควรจะตั้งคณะกรรมการของแต่ละ 
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หมู่บ้านและมีการประชุมสรุปการบริหารจัดการขยะทุกไตรมาส เพ่ือทราบข้อมูลเชิงลึก
จะได้หาวิธีแก้ไขและป้องกันการเกิดขยะเพิ่มขึ้น                                                                                               

นายอดุลย์ ส.อบต.ม.2 ตามท่ีชาวบ้าน ผู้น าชุมชน หมู่ 2 และรองปลัด อบต. ได้มีการประชุมร่วมกันเรื่องการ
บริหารจัดการขยะ ซึ่งมติที่ประชุมให้ตั้งเตาเผาขยะและได้ระบุสถานที่ไว้แล้ว แต่ทั้งนี้
เรื่องสถานท่ีในการตั้งเตาเผาขยะต้องได้รับการอนุญาตจาก คพต. ก่อนครับ 

นายวันชัย ส.อบต.ม.3 กระผมได้แจ้งชาวบ้านว่าเทศบาลต าบลห้วยไคร้จะปิดบ่อขยะ หากไม่มีการคัดแยกขยะ 
เรามีเงินมากแค่ไหน อบต.ก็ไม่สามารถจัดเก็บไปทิ้งให้ท่านได้ เพราะไม่มีที่ทิ้งขยะ              
และจากการประชุมที่ผ่านมา มติเบื้องต้นขยะเปียกเศษอาหารย่อยสลายได้ทิ้งตามป่า 
และขยะทั่วไปขุดหลุมทิ้งขยะหลังบ้านของตนเอง ขณะนี้ชาวบ้าน ผู้น าชุมชน หมู่ 3            
และรองปลัด อบต. อยู่ระหว่างการประชุมร่วมกันเรื่องการบริหารจัดการขยะ และเรื่อง
การตั้งเตาเผาขยะหากผลประการใดจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไปครับ  

นายฐากร ส.อบต.ม.4 ชาวบ้านทิ้งขยะหลังบ้าน หลังจากที่มีการรณรงค์ประชาสัมพันธ์การบริหารจัดการอย่าง
จริงจัง และอบต. ส่งรถไปเก็บขยะตามวงรอบก็ไม่มีขยะตามข้างทางหรือที่สาธารณะ 
อาจต้องอาศัยความต่อเนื่องเพ่ือให้ชาวบ้านเกิดความเคยชินและในอนาคตคิดว่าจะมี
การเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดี ส่วนขยะเปียกเศษอาหารไม่เป็นปัญหาเพราะทิ้งหลังบ้าน
และส่วนใหญ่น าให้สัตว์เลี้ยง และขยะชิ้นใหญ่สามารถก าจัดเองได้ 

นางสาวศุภรัตน์ ปัจจุบันในการจัดงานพิธีต่างๆ ใช้น้ าขวดใหญ่ 1 ขวด ตั้งไว้ที่โต๊ะและใช้แก้วน้ าดื่มที่เป็น 
ส.อบต.ม.5 แก้วจริงในการดื่มน้ า และจะมีการประชุมประชาคมหมู่บ้านวันจันทร์ ที่ 17 สิงหาคม 

2563 หากมติเป็นเช่นไรจะแจ้งให้ทราบในการประชุมครั้งต่อไป 

นายฉลอง ส.อบต.ม.8 คัดแยกเฉพาะขยะที่ขายได้ ส่วนขยะอ่ืนๆ ทิ้งในป่าครับ  

นายอาผ่า ส.อบต.ม.9  คัดแยกเฉพาะขยะที่ขายได้ ส่วนขยะอ่ืนๆ ทิ้งในป่า หากมีมากเกินไปก็เผาครับ 

ประธานที่ประชุมฯ การเผาขยะเราควรจะปรึกษาหน่วยงานที่มีองค์ความรู้ในด้านนี้ ว่าจะเผาแบบไหน      
ที่จะไม่ท าให้เกิดมลพิษหรือเกิดน้อยที่สุด 

นายรัชพล ส.อบต.ม.10 การสร้างจิตส านึกให้ชาวบ้านในเรื่องการคัดแยกขยะต้องใช้เวลา ประกอบกับพ้ืนที่ของ
เราเป็นภูเขาไม่มีการควบคุมอะไรมาก ไม่มีการคัดแยกมีเยอะก็เผา การรณรงค์หรือ
ประชาสัมพันธ์อย่างเดียวไม่พอต้องให้ชาวบ้านมีส่วนร่วมในการคัดแยกขยะ ผมเคยเห็น
ท้องถิ่นใกล้เคียง จะใช้วิธีการรวบรวมเงินครัวเรือนละ 30-40 บาท อบต. ร่วมสมทบ
อีกส่วนหนึ่ง เพ่ือจ้างคนคัดแยกขยะ หมู่บ้านละ 1 คน เพราะจะให้มาช่วยกันทุกคน    
ไม่สามารถท าได้เนื่องจากแต่ละคนก็มีภารกิจที่ต้องท า ส าหรับขยะเปียกไม่มีปัญหา
เพราะเป็นพ้ืนที่ป่าจ านวนมาก และควรจะมีการตั้งเตาเผาเพ่ือเผาขยะพลาสติกที่ขาย
ไม่ได้ หมู่บ้านสายในน่าจะหาสถานที่ในการตั้งเตาเผาไม่อยากแต่ติดปัญหาไม่มีคนที่มีจิต
อาสาดูแลการบริหารจัดการ 

 

/นายมานะ ส.อบต.ม.11... 
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นายมานะ ส.อบต.ม.11 คัดแยกเฉพาะขยะที่ขายได้ ส่วนขยะอ่ืนๆ จะเอากองรวมกันและเผาปีละ 1-2 ครั้ง 
ขึ้นอยู่กับปริมาณขยะบางส่วนน าไปทิ้งบริเวณที่มีดินทรุดตัว ส่วนขยะเปียกแนะน าให้
ชาวบ้านท าปุ๋ยหมักครับ 

นายอาผ่า ส.อบต.ม.12 ชาวบ้านบางส่วนมีการคัดแยกขยะแต่บางส่วน แยกเผา จ านวน 2 จุด คือหมู่บ้าน      
โซนบนและโซนล่าง แต่มีปัญหาโซนบนเพราะเผาขยะทีละเยอะท าให้เกิดมลพิษ 

นายธนภูมิ ส.อบต.ม.14 ชาวบ้านส่วนใหญ่มีการคัดแยกขยะตามที่ อบต. แนะน าครับ แต่เรื่องการบริหารจัดการ
ขยะหลังจาก วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ผู้ใหญ่บ้านยังไม่มีการนัดหมายการประชุม        
เพ่ือหาข้อสรุปครับ และจากการส ารวจสถิติปริมาณขยะ 2 เดือนที่ผ่านมามีขยะเพ่ิมขึ้น            
ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่ามีบางส่วนไม่คัดแยกขยะโดยเฉพาะแถวบ้านพักป่าไม้ 

ปลัด อบต. หลังจากวันที่ 1 ตุลาคม 2563 อบต.ยังเก็บขยะครับ เพียงแต่เก็บขยะที่มีการคัดแยก 
6 ประเภท และประเภทที่ 7 มีค่าธรรมเนียม หลังจากมีการตราข้อบัญญัติ และกระผม
ได้เสนอขอรับการสนับสนุนเครื่องบดขวดแก้วเนื่องจากผู้รับซื้อของเก่าไม่รับขวดแก้ว
เนื่องจาก มีน้ าหนักมากและราคาต่ า หากได้รับการสนับสนุนเงินจ านวนหมู่บ้านละ 
50,000 บาท เราสามารถน าเงินมาบริหารจัดการในส่วนของการก าจัดขยะโดยไม่ต้อง
ใช้เงินของชาวบ้าน หากมีการบริหารจัดการหรือวางแผนที่ดี  ส าหรับหมู่บ้านไหนที่
บริหารยังไม่ได้ อบต. จะคอยก ากับดูแลให้จนกว่าจะมีการบริหารจัดการที่ดีครับ และผม
มีแผนที่จะใช้ศูนย์สาธิตเกษตรพอเพียง(หมูหลุม) เป็นแหล่งเรียนรู้ในการบริหารจัดการ
ขยะ  ซึ่งจะได้น าเรียนที่ประชุมผู้บริหาร อบต. ในวันจันทร์ที่จะถึงครับ ขอฝาก ส.อบต. 
ทุกท่านประชาสัมพันธ์ให้ชาวบ้านทราบแนวทางด้วยครับ 

ที่ประชุมฯ รับทราบ 

นายอดิศร ส.อบต.ม.15 ปัจจุบันหมู่บ้านมีบ่อขยะในหมู่บ้าน และเกิดปัญหาคือชาวบ้านไม่คัดแยกขยะท าให้บ่อ
เต็มเร็ว และมีแมลงวันมาตอมขยะ เผาก็ไม่ติด และช่วงหลังที่ อบต. มีการรณรงค์      
ให้ความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะก็ดีขึ้น ซึ่งผมให้ชาวบ้านใช้ถุงขยะสีใสเพ่ือจะได้เห็นว่า
มีการคัดแยกขยะหรือไม่ ส าหรับขยะเปียกเศษอาหารชาวบ้านน าไปให้สัตว์เลี้ยงและท า
ปุ๋ยหมัก และอยากจะฝาก คพต. ให้ก าชับพนักงาน ของ คพต. ที่อาศัยอยู่บ้านปาง
พระราชทาน หมวด 2 คัดแยกขยะจะท าให้ปริมาณขยะลดลงอย่างมาก เพราะชาวบ้าน       
ที่อาศัยอยู่ปางพระราชทาน หมวด 2 ท างานที่ คพต. ทุกครัวเรือนครับ ในส่วนของการ
ตั้งเตาเผาภายในหมู่บ้าน มติที่ประชุมเห็นชอบให้มีการตั้งเตาเผาขยะภายในหมู่บ้าน แต่
อาจจะมีปัญหาเรื่องคนดูแลเตาเผาขยะ เพราะคนในพื้นท่ีมีภารกิจหน้าที่ต้องท าครับ 

นางสาวอนุธิดา ส.อบต.ม.16 มีบ่อทิ้งขยะภายในหมู่บ้านและเผาปีละ 1 ครั้ง แต่ปีที่ผ่านมาถึงปีนี้ ยังไม่มี            
การเผา เพราะขยะลดลงเนื่องจากมีการคัดแยกขยะ ส่วนขยะเปียกใช้เลี้ยงสัตว์และท า
ปุ๋ยหมัก  

 

/นางมาริสา ส.อบต.ม.16... 
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นางมาริสา ส.อบต.ม.16 มีบ่อทิ้งขยะภายในหมู่บ้านและเผาปีละ 1 ครั้ง ชาวบ้านมีการคัดแยกขยะอันตราย       
ขยะรีไซเคิล แต่ในช่วงหลังคนมารับซื้อขยะรีไซเคิลเว้นระยะในการมานานเนื่องจากช่วง
โรคโควิด-19 ระบาด ท าให้ขยะรีไซเคิลกองอยู่ในบ้านเป็นเวลานาน 

นางสาวฐิติรัตน์ ส.อบต.ม.17 คณะกรรมการหมู่บ้านมีการประชาสัมพันธ์อย่างต่อเนื่อง และได้รับงบประมาณ
ในการก่อสร้างอาคารในการรับซื้อขยะรีไซเคิล แจกถุงผ้าและตะกร้าส าหรับใส่ของ  และ
ปัจจุบัน คพต.และ อบต. มีการประชาสัมพันธ์และรณรงค์เรื่องการบริหารจัดการขยะ 
ส าหรับขยะเปียกหมู่บ้านได้รับการสนับสนุนถังกรีนโคนจาก คพต. แต่มีปัญหาในเรื่อง
พ้ืนที่ในการฝังถังกรีนโคน และขยะรีไซเคิลหมู่บ้านได้จัดท ากรงคัดแยก และรวบรวมไว้
ให้รถรับซื้อมาซื้อและน าเงินเข้ากองทุนขยะของหมู่บ้าน ช่วงที่มีปริมาณขยะมากคือช่วง
ที่มีงานบุญ ประเพณีต่างๆ แต่ปัจจุบันคนในชุมชนเริ่มตระหนักถึงการคัดแยกขยะโดย
การแยกน้ าแกงออกให้คนที่เลี้ยงสัตว์มารับไป และขวดน้ าพลาสติกท่ีดื่มหมดแล้วเขาทิ้ง
ใส่ถุงที่เราเตรียมไว้ แต่แขกที่มาจากต่างพ้ืนที่ยังมีพฤติกรรมเดิมคือไม่คัดแยกขยะยังทิ้ง
รวมกันอยู ่

นายสมคิด ส.อบต.ม.18 ภาพรวมการบริหารจัดการภายในหมู่บ้านไม่ค่อยมีปัญหา ส่วนใหญ่เข้าใจเรื่องการคัด
แยกขยะ แต่ผู้สูงอายุไม่เข้าใจการคัดแยกขยะ และขยะนอกพ้ืนที่รวมถึงขยะสองข้างทาง                 
และขอสอบถามการชั่งน้ าหนักขยะ มีการชั่งทุกครั้งหรือไม่ครับ 

หัวหน้าส านักปลัด ขอชี้แจงเรื่องการชั่งขยะมีการชั่งขยะทุกจุด ซึ่งเครื่องชั่งเป็นเครื่องชั่งแบบมือแสดง
ตัวเลขแบบดิจิตอลได้รับการสนับสนุนจาก คพต. โดยให้คนเก็บขยะเป็นคนชั่งและ
คนขับรถเป็นผู้บันทึกเป็นรายจุด รายวัน และสรุปเป็นรายเดือน สามารถขอดู
รายละเอียดได้ท่ีงานสาธารณสุข อบต.แม่ฟ้าหลวง ได้ค่ะ  

นายอนุชิต ส.อบต.ม.19 มีการคัดแยกขยะบางส่วนครับ เศษอาหารให้สัตว์เลี้ยง แต่ปัญหาคือขวดแก้วไม่มีคนรับ
ซื้อและไม่สามารถท าลายได้ และชาวบ้านบางส่วนไม่เข้าใจการคัดแยกขยะและมองเป็น
เรื่องยุ่งยาก จึงขอฝากผู้บริหารแจ้งครูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กให้ปลูกจิตส านึกให้เด็กในศพด. 
ให้มีจิตส านึกในการคัดแยกขยะและน าความรู้มาบอกผู้ปกครอง ส่วนถุงพลาสติกและ
ขยะทั่วไปจะเผา ปีละ 2 ครั้ง ครั้งที่ 1 เดือนพฤษภาคม-มิถุนายน  ครั้งที่ 2 เดือน
พฤศจิกายน – ธันวาคม  

ประธานที่ประชุมฯ ที่ประชุม มีท่านใดจะสอบถามเพ่ิมเติมหรือไม่  

ที่ประชุม ไม่มี 

ประธานที่ประชุมฯ หากไม่มีท่านใดสอบถามหรือมีข้อเสนอแนะ ผมขอเลิกการประชุมฯ ครับ 

เลิกประชุมเวลา   13.30  น. 
                 (ลงชื่อ)  เผ่าพันธ์ธิน    ธรรมบัณฑิต จดรายงานการประชุม 

                         (นายเผ่าพันธ์ธิน    ธรรมบัณฑิต) 
                         เลขานุการสภา อบต. แม่ฟ้าหลวง  

 
/วันชัย... 
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ลงชื่อ)    วันชัย  ปรชีาสถาพรกุล     กรรมการตรวจรายงานการประชุม 

         (นายวันชัย  ปรชีาสถาพรกุล) 

(ลงชื่อ)  อนุธิดา  วรุณพรฐิตามร      กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

      (นางสาวอนุธิดา  วรุณพรฐิตามร) 

 

(ลงชื่อ)     สัจจา   นวลลม    กรรมการตรวจรายงานการประชุม    

           (นายสัจจา   นวลลม)  

  

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

รับรองรายงานการประชมุครั้งท่ีผ่านมา  
สมัยสามัญ สมัยท่ี 3 ครั้งท่ี 2/๒562  
    เมื่อวันท่ี 14 สิงหาคม ๒๕62 

          
(ลงชื่อ)  พงษ์ศักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร       

                  (นายพงษศ์ักด์ิ  อภิสวัสด์ิสุนทร) 
      ประธานสภาองค์การบริหารส่วนต าบลแม่ฟ้าหลวง 
 



  

 


